

BẢN TIN CHỦNG VIỆN THỪA SAI KON TUM



Niên Khóa 2023 -2024

Xin gửi đến quý vị ân nhân, thân nhân và bằng hữu của Giáo phận Kon Tum một vài thông tin liên quan đến chủng sinh Giáo phận nhà.

tháng 9/ 2024

Đại Chủng Viện Huế - Thánh Lễ Trao Tu Phục

Sáng 02/02/2024 tại Đại Chủng Viện Huế, Thánh lễ trao tu phục cho 15 thầy lớp Tu đức, trong đó có 5 thầy thuộc Giáo phận Kon Tum, diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Quý thầy đã dành trọn một tháng “sa mạc” tại Đan viện Thiên An để cầu nguyện và phân định về ơn gọi dâng hiến của mình. Thánh lễ hôm nay đánh dấu một bước tiến mới trên hành trình theo Chúa của quý thầy.



Đức Tổng Giuse làm phép tu phục



Đức Tổng Giuse trao tu phục



Quý thầy lớp Tu đức GP. Kon Tum

Sau thánh lễ, Gia đình Chủng viện cùng chung vui trong bữa ăn tất niên thân mật. Niềm vui ngày nhận tu phục dường như được nhân đôi thêm nữa vì hôm nay tất cả quý thầy được về với Giáo phận và gia đình để đón tết Giáp Thìn.



NHÀ BOK KIƠM

Chúa Nhật Lễ Lá

Nhà Bok Kiơm bắt đầu cử hành Thánh lễ với nghi thức rước (kiệu) lá. Đúng 5 giờ sáng, anh em tập chung dưới sân cổng chính để đọc kinh. Sau khi Cha Chủ tế làm phép lá, anh em Bok Kiơm đi theo hai hàng với Thánh Giá – nến cao đi trước. Trong tâm tình chúc tụng và tôn vinh, anh em hân hoan bước vào Thánh lễ.



Rước Lá lên Nhà Nguyện

Thứ Năm Tuần Thánh

Thánh lễ Tiệc Ly diễn ra vào lúc 6 giờ tối. Sau bài giảng, Cha Chủ tế đã tái hiện lại hình ảnh của Chúa Giêsu qua nghi thức rửa chân. Hơn nữa, để thực hiện lời Chúa Giêsu đã nói: “*anh em cũng phải rửa chân cho nhau*” (Ga 13, 14b), mỗi anh em Bok Kiơm được mời gọi rửa chân cho một người anh em khác.

Sau Thánh lễ, Cha Chủ tế kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm trong bài ca mừng kính Thánh Thể. Tiếp đó, các phiên châu diễn ra theo như sắp xếp mà mỗi anh em đã ghi danh từ trước.



Anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13,14b)



Bàn thờ phụ, nơi lưu giữ Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần Thánh

Vào lúc 6 giờ tối, anh em đã tập trung đầy đủ trên Nhà Nguyễn. Nghi thức suy tôn Thánh Giá gồm 3 phần: Phụng vụ Lời Chúa, kính thờ Thánh Giá và rước lễ. Trong nghi thức, anh em bày tỏ sự tôn kính Thánh Giá ngang qua việc hôn chân Chúa. Trước hết là Cha Chủ tế, anh em trong nhà và sau cùng là quý Yã.



Một anh em đang hôn kính Thánh Giá



Suy tôn Thánh Giá Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức thắp nến Phục Sinh, đây là nghi thức để khai mạc trọng thể Đêm Canh Thức. Cha Chủ tế lấy lửa mới để thắp nến Phục Sinh và bắt đầu kiệu nến. Nến Phục Sinh được rước từ sân cổng lên Nhà Nguyễn.

Sau Thánh lễ, theo gợi ý của Cha Giuse, Nhà Bok Kiom có một bữa tiệc đêm nho nhỏ mừng Chúa Phục Sinh cùng với các Yã. Tuy đơn sơ, nhưng đó cũng là một cách thức chia sẻ niềm vui, mừng Chúa Phục Sinh tới mọi người.



Kiệu nến Phục sinh lên Nhà Nguyễn



Bữa tiệc vui huynh đệ

Ca Nguyện Dâng Mẹ 24.05.2024

Để chuẩn bị cho Giờ Ca Nguyện được sốt sắng, ngay từ buổi sáng, anh em Bok Kiom, cùng sự đồng hành và góp ý của Cha Giuse, đã cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại sân khấu và chỗ ngồi sao cho mọi người đều có một vị trí thoải mái và phù hợp nhất trong Đêm Ca Nguyện.

Chiều đến, anh em lại tiếp tục các phần vụ của mình như trang trí lại Nhà Nguyện, lắp đặt âm thanh và tập duyệt để Đêm Ca Nguyện được diễn ra suôn sẻ hơn.

Một số hình ảnh...



Cha Giuse hướng dẫn anh em trang trí



Cha Giuse nêu ý tưởng cắm hoa



Tập duyệt trước Giờ Ca Nguyện



Anh em cùng nhau trang trí sân khấu



Cha Giuse khai mạc buổi Ca Nguyện

Buổi Ca Nguyện diễn ra theo trình tự Chuỗi Kinh Mân Côi: bắt đầu từ Năm sự Vui – Năm sự Sáng – Năm sự Thương – Năm sự Mừng. Mỗi giai đoạn mang những ý nghĩa, cảm xúc khác nhau: Từ khi Chúa giáng thế để cứu độ loài người đến khi Chúa sống lại, lên trời và ngự bên Thiên Chúa Cha.

Mọi sự đã sẵn sàng! Đêm Ca Nguyện được khai mạc vào lúc 7 giờ tối, bắt đầu bằng việc dâng nến và hoa lên Đức Mẹ. Tiếp đến, Cha Giuse tiến đến bục, nói đôi lời về ý nghĩa của Buổi Ca Nguyện và tuyên bố khai mạc.



Cộng đoàn cùng ca khen Mẹ



Cha Giuse và bài hát “Dâng Ngài”

Trước khi kết thúc Đêm Ca Nguyện, anh em Bok Kiom cùng nhau ngân nga bài hát “Con Tin Chúa Oi” và “Mẹ trên Tây Nguyên” nhằm nhắc nhở mỗi người anh em nhớ đến cội nguồn cũng như niềm tin của mình. Sau đó, Cha Giuse ban phép lành và kết thúc Buổi Ca Nguyện.

Sau Giờ Ca Nguyện, anh em Bok Kiom cùng lưu giữ lại khoảnh khắc bên nhau bằng việc chụp những tấm hình chung.



Anh em Nhà Bok Kiom

BOK DO

DÂNG HOA KÍNH MẸ



Đức Mẹ Măng Đen

Chương trình dâng hoa kính Mẹ được tổ chức vào mỗi tối thứ Bảy trong tháng Năm, hầu bày tỏ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Để qua Mẹ, mỗi thành viên của Nhà Bok Do trở nên chứng nhân cho tình hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy, cho công lý và tình thương đối với tha nhân.

Vào lúc 19h00 ngày 04/5/2024, Nhà Bok Do khai mạc tháng kính Đức Mẹ. Nghi thức dâng hoa có sự hiện của cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Hiền, thầy Phó tế Đaminh Võ Thành Liêm, thầy Simon Nguyễn Công Triều và các thành viên Nhà Bok Do.



Cha Giám đốc Phêrô dâng hương kính Mẹ

THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM TU HỌC 2023 - 2024

Vào lúc 5h30 ngày 31/5/2024, tại Chung viện Thừa sai Kon Tum, Đức Cha Aloisiô đã cử hành Thánh lễ bế giảng năm tu học 2023-2024 của Nhà Bok Do.

•••••

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Giám đốc Phêrô, quý Cha giáo, quý Cha linh hướng, quý Cha đồng tế, quý Soeurs Dòng thánh Phaolô, quý thầy ĐCV, anh em ứng sinh, và đại diện Gia đình Phanxicô Xaviê.



Đức Cha Aloisiô chủ tế Thánh lễ

Thánh lễ là dịp để tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho Chung viện; đồng thời, đây cũng là cơ hội để Chung viện nói lên lời tri ân với Đức Cha, quý Cha, và quý ân nhân vì sự tận tâm, nhiệt tình trong công cuộc ươm mầm ơn gọi.

Thánh lễ bế giảng trùng với ngày Giáo hội mừng kính lễ Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabet, trong tâm tình đó, Đức Cha Aloisiô mời gọi các chủng sinh, ứng sinh luôn biết ngoan ngùy trước thánh ý Chúa và tràn đầy nhiệt huyết tông đồ vội vã lên đường với tha nhân như Đức Mẹ (x. Lc 1, 39).



Thầy Phó tế Đaminh công bố Tin mừng

Một số hình ảnh trong Thánh lễ :



Đức Cha Aloisiô chủ tế Thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa



Đức Cha Aloisiô, quý Cha, quý anh em, quý Soeurs và đại diện Gia đình Phanxicô Xaviê chụp hình sau Thánh lễ

HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN

Hành trình về nguồn 2 ngày 1 đêm của Nhà Bok Do bắt đầu từ ngày 27/5/2024, thành phần tham dự có sự hiện diện của cha Giám đốc Chủng viện Phêrô Nguyễn Văn Hiền, thầy Phó tế Đaminh Võ Thành Liêm, thầy Simon Nguyễn Công Triều, 17 anh em Nhà Bok Do và 11 em Nhà Nội trú Ớn gọi Pleiku.



Tiểu Chủng viện Làng Sông



Ghềnh Đá Đĩa

Trong hành trình về nguồn vào ngày 27/5, các tham dự viên đã được tìm hiểu, thăm viếng, và cầu nguyện tại các địa điểm: Đền thánh Đức Cha Stêphanô Cuênot Thê, Giáo xứ Gò Thị, Dòng mến Thánh giá Quy Nhơn, Tiểu Chủng viện Làng Sông, Nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn, Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn.

Chuyến hành trình về nguồn là dịp để anh em ỨNG SINH tìm hiểu lịch sử của Giáo phận Kon Tum. Sự hiểu biết về nguồn cội của Giáo phận giúp cho mỗi ỨNG SINH thêm lòng nhiệt thành trong công cuộc đến với muôn dân và trong sứ vụ tông đồ mà Chúa và Giáo hội trao phó.



Tiểu Chủng viện Làng Sông

NHÀ NỘI TRÚ ƠN GỌI

Niềm hân hoan của đại lễ Phục Sinh 2024 được nối dài nơi Nhà Nội trú Ơn gọi Pleiku với giải thi đấu thể thao ba môn phối hợp: bi lắc, bóng đá, bóng rổ. Nhờ giải đấu, các em ngày càng gắn bó với nhau hơn. Sự nỗ lực, đoàn kết, yêu thương của mọi thành viên đã được lan tỏa qua từng giọt mồ hôi cố gắng và bao nụ cười thắm đượm tình anh em.



Đội bóng Nhà Nội trú Ơn gọi Pleiku

Chúa Nhật 28.4.2024, Nhà Nội trú Ơn gọi Pleiku có dịp giao lưu với các em Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Phú Thọ. Buổi gặp gỡ đã giúp các tham dự viên hiểu hơn về ý nghĩa của lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đó là một ngày thật ý nghĩa và bổ ích cho các em.



Giao lưu cùng các bạn TNTT Gx. Phú Thọ



Một năm học đã khép lại. Các thành viên Nhà Nội trú có dịp quây quần, chia sẻ với nhau những câu chuyện hay, những cảm xúc cá nhân về khoảng thời gian đã qua. Mỗi người đã nói lên tâm tư của bản thân. Đó là sự ngỡ ngàng những ngày đầu mới đến. Đó có thể là cơn nóng giận chẳng thể làm chủ được trong đời sống chung. Và có khi, đó là cả những giọt nước mắt của những cậu thiếu niên lần đầu tiên xa nhà... Tất cả hòa vào nhau tạo nên một Nhà Nội trú tươi trẻ, ấm áp và đầy tràn yêu thương.



Tổng kết cuối năm học



Trong thời gian các em cấp 2, cấp 3 được nghỉ hè, các anh lớp Ôn thi Đại học vẫn miệt mài với sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2024. Thật may mắn khi các em có thêm sự đồng hành sát sao của Thầy Giuse Nguyễn Văn Khoa trong thời gian quan trọng và quyết định này. Mong rằng những nỗ lực học tập của các em sẽ được đền đáp xứng đáng.



Thầy Giuse Nguyễn Văn Khoa và lớp Ôn thi Đại học

Sáng 30/5/2024, quý thầy Đại Chủng viện đã trở về gia đình Giáo phận sau 1 năm tu học. 5h30 mọi người quây quần trong Nhà Nguyện Chủng viện, cùng tạ ơn Chúa trong Thánh lễ đầu ngày. Hôm nay, quý thầy dành thời gian nghỉ ngơi và chào thăm các cha liên hệ.

NHÀ BOK DO: THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC

Hôm sau, 31/5/ 2024, quý anh em ứng sinh Nhà Bok Do cũng kết thúc năm tu học với Thánh lễ bế giảng. Trong Thánh lễ, có sự hiện diện của quý cha trong Ban Đào tạo và quý cha linh hướng.



Hơn nữa, quý thầy Đại Chủng viện, đại diện Gia đình Phanxicô Xaviê của hai miền Gia Lai và Kon Tum, quý Soeurs, và nhiều thành phần khác cũng đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.



Gặp gỡ tại sân Chủng Viện Thừa sai Kon Tum



Thánh Lễ Tạ ơn Chúa, anh em trở về Giáo phận bình an



KHỞI ĐỘNG HÈ

8h30 cùng ngày, 2 ngày “khởi động hè” với chủ đề “*Để tiếp cận một ngôn ngữ sắc tộc*” nhằm chuẩn bị cho quý thầy và các anh em ứng sinh Nhà Bok Do lên đường mục vụ. Đức Cha Aloisiô khai mạc bằng những lời nhắn nhủ. Trong bài huấn dụ, Đức Cha phân tích rõ về tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ sắc tộc tại Giáo phận Kon Tum và trưng dẫn mẫu gương học tiếng sắc tộc của Cha Jacques Dournes (cố Đức), một vị thừa sai đã trở nên gần gũi với người Jrai bằng nỗ lực học tiếng của họ.



Cha Giám Đốc Phêrô dẫn dò trước khi các thầy đi giúp tháng

Trong hai ngày này, quý cha thuyết trình lần lượt làm sáng rõ chủ đề của ngày khởi động với các đề tài: “*Để tiếp cận một nền văn hóa và học một ngoại ngữ* (cha Phêrô Lê Văn Thắng); “*Một vài nguyên tắc phát âm*” (cha Phêrô A Đen) và “*một vài kinh nghiệm học tiếng sắc tộc: từ vựng, ngữ pháp, nghe và nói*” (cha Gioan Vũ Duy Ngữ).

Mỗi bài thuyết trình đều có 30 phút được dành ra để quý anh em cùng nhau thảo luận và đưa ra những thắc mắc cho quý cha. Hai ngày khởi động hè diễn ra trong tình huynh đệ gia đình. Cha Giám đốc Phêrô kết thúc với lời nhắn nhủ, và phân chia nơi mục vụ cho quý thầy và anh em ứng sinh.



Thầy Phó tế Đa minh trao thư giúp hè

Nguyện chúc quý thầy và anh em Nhà Bok Do hăng say trên sứ vụ của mình với hành trang thu lượm được từ hai ngày bổ ích và đậm tình gia đình này.

Hằng năm vào mỗi dịp hè, tất cả quý anh em chủng sinh và ứng sinh (Nhà Bok Do, Nhà Bok Kiom, Nhà Nội Trú Ôn Gọi Pleiku) có dịp quy tụ đông đủ để cùng chung sống và chia sẻ tinh thần thừa sai Kon Tum với nhau. Năm nay, Tuần Huynh Đệ Thừa Sai được tổ chức từ ngày 19/8 – 21/8/ 2024, với chủ đề “*Chân dung người linh mục thừa sai Kon Tum*” .

Mặc dù bận rộn với nhiều công việc mục vụ trong dịp hè, nhưng Đức Cha Aloisiô cũng ưu ái hiện diện cùng Chứng viện trong những ngày này. Cách cụ thể, ngài đã có “đôi lời” khai mạc, từ đó nêu nên tầm quan trọng của hai chiều kích Huynh đệ và Thừa sai, tất cả đều là anh em trong ơn gọi và cùng nhau thi hành sứ vụ.



Đức Cha Aloisiô huấn từ

Tiếp theo, quý cha trong Ban Giám Đốc cũng có những bài thuyết trình về các đề tài khác nhau nhằm làm nổi bật chân dung người linh mục thừa sai Kon Tum.

Trước tiên, cha Chưởng Ấn, Phêrô Lê Văn Hùng, đã đưa quý anh em từng bước trở về quá khứ để khám phá ra khái niệm “*thừa sai*” trong dòng lịch sử Chứng viện Thừa sai Kon Tum, khởi đi từ ước mong của ĐC Cuénot Thê, đến khi ý tưởng được chín muồi nơi ĐC Jannin Phước, cùng sự tiếp nối công cuộc của quý ĐC kế nhiệm. Đặc biệt, dựa trên mô hình của Hội Thừa sai Paris, Huấn Dụ Thánh Bộ Truyền Giáo 1659, cùng mối nguy của sự lan tràn của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa quốc gia trên thế giới, cha Phêrô đã từng bước nêu bật tính chất “*thừa sai*” này.

Trong dịp này, Chứng viện cũng muốn nói lên lời tri ân và chia tay đến cha Phêrô. Vì phải cáng đáng nhiều công việc của Giáo phận, cha sẽ không còn đồng hành với quý anh em trong tư cách là thành viên của Ban Giám Đốc.



Cha Giám đốc nói lời chia tay và cảm ơn Cha Chưởng Ấn Phêrô



Chân dung người linh mục thừa sai tiếp tục được cha Giuse Giang Tử Dương phác họa bằng những đường nét được rút tủa từ Tin mừng Máccô. Cha Giuse nhấn mạnh, chỉ có Chúa Giêsu mới là hình ảnh hoàn hảo cho người thừa sai tiếp bước và noi theo.

Bằng tài diễn thuyết lôi cuốn và kinh nghiệm truyền giáo của mình, cha Phêrô Lê Văn Thắng đã định vị lại vị trí của người linh mục thừa sai theo chiều kích Ad Gentes (Đến với Muôn dân). Người thừa sai đến với dân chúng không phải với tâm thế gia trưởng của người ban ơn, nhưng là một người bạn, một người mang tâm tình và suy nghĩ của Chúa.



Cha Giuse Giang Tử Dương thuyết trình



Cha Phêrô Lê Văn Thắng giao lưu cùng quý anh em



Cha Phêrô Phạm Hữu Cường thuyết trình

Tiếp nối bài thuyết trình trên, cha Phêrô Phạm Hữu Cường tiếp tục họa lại *chân dung người linh mục thừa sai theo chiều kích Cum Ecclesia* (Với Giáo hội). Cha Phêrô đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh tương quan của người linh mục với các thành phần khác nhau. Qua các mối tương quan này, người linh mục thừa sai dần có được cùng một lối suy tư và cảm thức với Giáo hội. Bên cạnh đó, cha cũng đưa ra một vài đề nghị để anh em tiếp tục suy tư và thực hành sao cho mỗi người có thể đáp lại tiếng Chúa mời gọi cách trọn vẹn hơn.

Bên cạnh, việc khái quát lại những nội dung chính của quý cha thuyết trình, cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Hiền cũng đưa ra một vài phác họa về *chân dung người linh mục thừa sai dưới ánh sáng của mẫu nhiệm tự hủy*. Chúa Giêsu đã chấp nhận bước ra khỏi vinh quang thần linh của mình, đến ở trần gian. Ngài yêu trần gian hết mình và yêu cho đến tận cùng. Đó chính là mẫu gương tự hủy mà Chúa Giêsu để lại cho ai bước theo ngài: vâng theo thánh ý Chúa Cha, khiêm tốn ra khỏi mình và dẫn thân phục vụ cách trọn vẹn.

Cha Giám đốc Phêrô kết thúc bài chia sẻ bằng hình ảnh Đức Cha cố Phêrô Trần Thanh Chung, vào những tháng ngày khó khăn của Giáo phận, với bộ áo dòng, ngài rong ruổi trong các làng thượng như muốn nói với anh chị em giáo dân của mình rằng, Giáo hội vẫn còn đang hiện diện với họ. Có lẽ đây cũng là một mẫu gương sống động cho tất cả anh em chủng sinh Kon Tum ghi nhớ và noi theo trong tâm tình tri ân các bậc tiền nhân.

Xen kẽ các bài thuyết trình của quý cha, anh em trong gia đình Chứng viện cũng có cơ hội ngồi lại với nhau để chia sẻ, thảo luận về Cẩm Nang CVTSK, về kinh nghiệm thực tập mục vụ, kinh nghiệm học tiếng sắc tộc, cũng như góp ý và đề xuất cho Ban Giám Đốc.

Tuy chỉ có ít ngày, nhưng Ban Đại diện Chủng sinh Đoàn cũng tổ chức giải thi đấu bóng rổ giao lưu giữa anh em chủng sinh và ứng sinh. Giải đấu diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn, tình huynh đệ thừa sai càng thêm gắn kết.



Thầy Phêrô Phạm Thanh Tân đúc kết phần thảo luận



Cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Hiền thuyết trình

Ngày cuối cùng của Tuần Huynh Đệ, thầy Phêrô Phạm Thanh Tân đại diện quý anh em đúc kết phần thảo luận và đề xuất lên cha Giám đốc những góp ý và nguyện vọng. Để đáp lại, Cha Giám đốc Phêrô ghi nhận ý kiến và có một vài thông báo, đồng thời giới thiệu 9 anh em sẽ ra nhập học tại Đại Chứng viện Huế năm nay. Cách đặc biệt, cha Giám đốc cũng gợi nhắc cho quý anh em biến cố trong năm tới, Chứng viện Thừa sai Kon Tum sẽ kỉ niệm 90 năm thành lập (1935 – 2025).

Tuần huynh đệ kết thúc với bữa ăn trưa đậm tình huynh đệ thừa sai.





Sinh hoạt đầu giờ



Chầu Thánh Thể



Chia sẻ kinh nghiệm



Tấm hình chung của gia đình CVTSKT



Giải thi đấu bóng rổ



Anh em hát tặng Đức Cha bài "Ca Truyền Giáo"

